

**BÁO CÁO**

**Công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021**

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021, Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Công văn số 567/VPCP-KTTH ngày 22/01/2021 của Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 177-CV/TU ngày 31/12/2020 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc, các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động phục vụ Nhân dân, người lao động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm 2021. UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 trên địa bàn tỉnh như sau:

Để chuẩn bị chu đáo việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 07/01/2021 chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai toàn diện các hoạt động trước, trong, sau Tết; đồng thời tổ chức họp chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ đến tất cả các sở, ban ngành, địa phương trong toàn tỉnh. Ngoài chỉ đạo chung, trên một số lĩnh vực, UBND tỉnh đã ban hành văn bản cụ thể hóa các nhiệm vụ để các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương đã ban hành chỉ thị, kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các hoạt động phục vụ Nhân dân đón Tết diễn ra thuận lợi, an toàn.

**1. Về công tác tuyên truyền**

Thực hiện tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân; kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lịch sử, văn hóa, chính trị trong Quý I năm 2020. Các địa phương đã thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mừng Đảng, mừng Xuân với hàng ngàn pa nô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ, phướn...

Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường công

tác phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, đề cao cảnh giác, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thường xuyên xử lý môi trường, phun thuốc khử khuẩn và trang hoàng cơ sở kinh doanh, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống cháy nổ, chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện đăng ký, niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết...

Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, đảm bảo thông tin liên lạc trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Tăng cường công tác quản trị các hệ thống công nghệ thông tin được vận hành tại Trung tâm dữ liệu tỉnh và phân công cán bộ kỹ thuật trực quản trị hệ thống để kịp thời phối hợp và xử lý các sự cố có liên quan; thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng, phương án ứng cứu khi có sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh.

## **2. Về tình hình cung cầu hàng hóa**

a) Tình hình lưu thông hàng hóa có tăng do nhu cầu mua sắm phục vụ Tết của Nhân dân. Hàng hóa dồi dào, các mặt hàng tiêu dùng phục vụ Tết phong phú, nhiều chủng loại, bao bì đẹp; giao thông thông suốt, thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hạ tầng thương mại nông thôn đang được đầu tư phát triển với nhiều loại hình phong phú như: Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, điểm bán hàng cố định,... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ nên tình hình kinh tế khó khăn, đời sống của người dân bị ảnh hưởng, sức mua sẽ không cao so với Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

b) Tình hình cung cấp điện: Để chủ động trong việc cung cấp điện đảm bảo an toàn, liên tục trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra an toàn hệ thống điện do đơn vị mình quản lý; xây dựng phương án cung cấp điện đảm bảo an toàn liên tục, kế hoạch trực ban phù hợp; chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị, phương tiện sẵn sàng để kịp thời xử lý các sự cố về điện có thể xảy ra trong dịp Tết.

c) Công tác kiểm tra, kiểm soát: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả... Do đó, dự báo ít có khả năng xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa cục bộ trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán. Các lực lượng chức năng là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng kế hoạch công tác, phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại đã góp phần bình ổn thị trường tỉnh Quảng Ngãi.

### 3. Công tác khám, chữa bệnh

#### a) Công tác phòng, chống dịch COVID-19:

Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 trong cộng đồng hết sức phức tạp tại các tỉnh, thành phố, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương khẩn trương giám sát, theo dõi người về từ vùng dịch Covid-19; thực hiện các giải pháp cần thiết để người dân chủ động thực hiện các khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19, thông điệp 5K của Bộ Y tế tại Công văn số 442/UBND-KGVX ngày 28/01/2021.

Ngày 29/01/2021, sau cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 478/UBND-KGVX khuyến cáo các sở, ban ngành, địa phương tạm dừng lễ, hội, sự kiện có tập trung đông người chưa thật sự cấp thiết từ nay đến ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; trường hợp cần phải tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang, sát khuẩn...theo đúng quy định, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cá nhân trực tiếp tổ chức lễ, hội, sự kiện chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu làm phát sinh hoặc lây lan dịch. Tổ chức việc đo thân nhiệt, bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh: Chợ, trung tâm thương mại, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp và những nơi tập trung đông người.

Rà soát tất cả những người đi từ vùng dịch kể từ ngày 09/01/2021 để thực hiện việc khai báo y tế, cách ly tại nhà, cách ly tập trung theo hướng dẫn của ngành Y tế. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm và cách ly khoanh vùng khu dân cư, đảm bảo không bị động nếu có phát sinh ca dương tính (F0) tại địa phương. Chuẩn bị phương án, nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng kích hoạt lại các khu cách ly tập trung tại địa phương theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt; sẵn sàng đưa vào hoạt động ngay khi cần cách ly tập trung tại địa phương. Tạm dừng việc đề xuất hỗ trợ nhập cảnh đối với chuyên gia, lao động nước ngoài tại các cửa khẩu của các tỉnh phía Bắc. Khuyến cáo các doanh nghiệp có phương án cho lao động nước ngoài nhập cảnh tại cửa khẩu các tỉnh phía Nam để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch đến khi tình hình ổn định.

Tại các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây đã thành lập ngay các chốt kiểm tra y tế đường bộ tại địa điểm giáp ranh với các tỉnh Gia Lai, Kon Tum để kiểm soát người đi qua, đi về từ vùng dịch và thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Đồng thời, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 thành lập chốt kiểm tra y tế đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại tuyến Quốc lộ 1A, tuyến Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và ga Quảng Ngãi.

b) Về vệ sinh an toàn thực phẩm: Kiểm tra liên ngành, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực ăn đường phố, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn về an toàn thực phẩm, triển khai các biện pháp hữu hiệu phòng, tránh ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết và lễ hội Xuân.

c) Công tác khám, chữa bệnh: Có phương án thường trực, sẵn sàng điều động nhân lực kịp thời khi có tình huống xảy ra; dự trữ cơ sở thuốc, dịch truyền, vật tư, hoá chất, bố trí cơ sở giường bệnh đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị, cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch; sẵn sàng phương tiện cấp cứu ngoại viện khi được điều động.

#### 4. Về sản xuất nông nghiệp

Đến ngày 29/01/2021, toàn tỉnh đã gieo sạ lúa Đông - Xuân 37.968,2ha/37.940,4ha, đạt 100,1% kế hoạch. Đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa Đông - Xuân bón phân cân đối hợp lý và giữ mực nước trong ruộng thích hợp cho từng giai đoạn phát triển của cây lúa. Ban hành dự báo dịch hại cây trồng vụ Đông - Xuân 2020-2021 trước trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu. Quan tâm chỉ đạo phòng trừ các đối tượng chuột, ốc bươu vàng, ruồi đục nõn, bọ trĩ, đạo ôn lá, sâu năn, sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên lúa. Bệnh lở cổ rễ, khảm lá sán, sâu keo mùa thu gây hại trên rau, màu.

Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản; các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh. Hiện tại không có ổ dịch nào xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ chứa, đê sông, đê biển đảm bảo an toàn hồ đập, có các giải pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra; có kế hoạch bảo đảm nguồn nước phục vụ cho sản xuất. Tính đến nay, hầu hết các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh có dung tích trữ đạt khoảng 95% dung tích thiết kế, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân 2020-2021 theo kế hoạch.

#### 5. Về vấn đề lương, thưởng của công nhân trong dịp Tết

##### a) Về tiền lương năm 2020 (các doanh nghiệp báo cáo):

- Tiền lương bình quân năm 2020: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: 7.035.000 đồng/người/tháng; Doanh nghiệp có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước: 6.199.000 đồng/người/tháng; Doanh nghiệp dân doanh: 6.283.000 đồng/người/tháng; Doanh nghiệp FDI: 6.582.000 đồng/người/tháng.

- Tiền lương của người lao động cao nhất năm 2020: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: 29.808.000 đồng/người/tháng;

Doanh nghiệp có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước: 42.228.000 đồng/người/tháng; Doanh nghiệp dân doanh: 150.000.000 đồng/người/tháng; Doanh nghiệp FDI: 75.000.000 đồng/người/tháng.

- *Tiền lương của người lao động thấp nhất năm 2020:* Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: 3.927.000 đồng/người/tháng; Doanh nghiệp có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước: 3.430.000 đồng/người/tháng; Doanh nghiệp dân doanh: 3.430.000 đồng/người/tháng; Doanh nghiệp FDI: 3.530.000 đồng/người/tháng.

**b) Kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 (đối với các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng):**

- *Mức thưởng Tết bình quân của doanh nghiệp có kế hoạch thưởng:* Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: 3.680.000 đồng/người; Doanh nghiệp có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước: 6.154.000 đồng/người; Doanh nghiệp dân doanh: 2.324.000 đồng/người; Doanh nghiệp FDI: 8.967.000 đồng/người.

- *Mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp có kế hoạch thưởng:* Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: 15.000.000 đồng/người; Doanh nghiệp có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước: 48.550.000 đồng/người; Doanh nghiệp dân doanh: 120.000.000 đồng/người; Doanh nghiệp FDI: 118.056.000 đồng/người.

- *Mức thưởng Tết thấp nhất của doanh nghiệp có kế hoạch thưởng:* Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: 2.000.000 đồng/người; Doanh nghiệp có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước: 3.000.000 đồng/người; Doanh nghiệp dân doanh: 500.000 đồng/người; Doanh nghiệp FDI: 1.000.000 đồng/người.

## **6. Về chăm lo Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội**

### **a) Về chăm lo Tết cho đối tượng Người có công với cách mạng**

Kiểm tra, rà soát, kịp thời giải quyết hồ sơ, phát hành trợ cấp cho đối tượng thụ hưởng các chính sách, chế độ ưu đãi theo quy định. Chuyển tiền quà tặng của Chủ tịch nước, của tỉnh cho các đối tượng người có công với cách mạng theo quy định, dự kiến:

#### **\* Về quà tặng của Chủ tịch Nước:**

- Mức quà 600.000 đồng: 1.400 suất x 600.000 đồng = 840.000.000 đồng

- Mức quà 300.000đ: 60.000 suất x 300.000đ = 18.000.000.000 đồng

#### **\* Về quà tặng của tỉnh:**

- Mức quà 500.000 đồng, tặng cho các đối tượng là người có công và thân nhân người có công: 65.000 suất x 500.000 đồng = 32.500.000.000 đồng

- Mức quà 300.000 đồng, tặng cho các đối tượng hưu trí, mất sức lao động do ngành Bảo hiểm xã hội quản lý: 22.200 suất = 300.000 đồng = 6.660.000.000 đồng

+ Quà bằng hiện vật tặng gia đình liệt sĩ: 33.576 x 300.000 đồng = 10.072.800.000 đồng

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà cho 78 đối tượng là người có công với cách mạng tiêu biểu và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; thăm hỏi, tặng quà cho 06 đối tượng là thương bệnh binh có vết thương đặc biệt nặng quê quán tỉnh Quảng Ngãi đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mức quà 1.500.000 đồng/suất, với tổng số tiền 126.000.000 đồng.

- Thực hiện chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; phục vụ Lễ viếng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh của lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – năm 2021 và đảm bảo việc trực, đón tiếp thân nhân đối tượng và nhân dân đến viếng hương tại nghĩa trang liệt sĩ trong các ngày Tết.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức vui xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc cho người có công đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh.

#### **b) Về chăm lo Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội**

- *Hỗ trợ gạo đỡ lửa cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021* cho 30.328/82.675 khẩu, tổng số gạo: 1.240,125 tấn với mức hỗ trợ: 15kg gạo/khẩu/tháng, thời gian hỗ trợ 01 tháng.

- *Tổ chức thăm, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi*: Tổ chức đi thăm và tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho 23.844 cụ thuộc diện được chúc thọ, mừng thọ với tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng.

- *Hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo*: Hỗ trợ quà tết cho 23.537 hộ nghèo với mức 500.000 đồng/hộ, tương ứng với 11.768,500 triệu đồng; 23.945 hộ cận nghèo với mức 300.000 đồng/hộ, tương ứng với 7.183,500 triệu đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh đã trích từ nguồn ngân sách tỉnh 39 triệu đồng để tặng quà cho 26 hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống tại 13 huyện, thị xã, thành phố, mỗi suất 1.500.000 đồng/hộ.

- Tổ chức các hoạt động đón Tết cho 161 đối tượng được nuôi dưỡng, quản lý tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh trong 04 ngày Tết.

- Tổ chức, thăm tặng quà cho hơn 5.438 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng giá trị trên 4,123 tỷ đồng. Gồm quà, áo ấm và phẫu thuật cho trẻ em bị sút môi, hở hàm ếch.

## 7. Về đảm bảo giao thông đi lại

a) Về công tác chuẩn bị: Chỉ đạo các đơn vị chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về TTATGT, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tại các đầu mối giao thông chính, trên phương tiện vận tải hành khách công cộng, đội ngũ lái xe, lái tàu và nhân viên phục vụ trên phương tiện; đẩy mạnh triển khai ứng dụng bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ, kê khai, niêm yết giá vé trong dịp Tết theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ, có biện pháp kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải như: chở quá số lượng hành khách, tăng giá vé trái quy định, ép buộc hành khách sử dụng dịch vụ, sang nhượng hành khách trái phép.

b) Về huy động phương tiện thực hiện vận tải:

- Về đường bộ: Xe tuyến cố định 267 xe (*189 xe trong tỉnh và 78 xe của các đơn vị vận tải đối lưu ngoài tỉnh*), với tổng trọng tải 9.335 chỗ; xe hợp đồng 312 xe với tổng trọng tải 6.210 chỗ; xe taxi 920 xe với tổng trọng tải 5.515 chỗ, xe buýt 82 xe với trọng tải 3.400 chỗ.

- Về đường thủy: Tổng cộng có 17 tàu, trong đó tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn có 6 tàu hoạt động, tổng trọng tải hơn 700 chỗ; tuyến đảo Lớn - đảo Bé có 11 phương tiện với 1.486 chỗ.

- Có phương án chuẩn bị phương tiện đưa Nhân dân về huyện đảo Lý Sơn ăn tết Nguyên đán Canh Tý trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu.

Tất cả các phương tiện đã được các đơn vị vận tải chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, kiểm định phương tiện để tuyệt đối bảo đảm điều kiện an toàn phục vụ khách.

c) Công tác quản lý giá cước vận tải: Đến nay tất cả 11/11 đơn vị tuyến cố định liên tỉnh đã thực hiện việc kê khai, niêm yết giá vé theo quy định trong dịp tết và gửi các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để kiểm tra, giám sát và được công khai để Nhân dân, hành khách đi lại biết, giám sát. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những hành vi bán vé cao hơn giá vé đã kê khai, niêm yết hoặc đầu cơ, chèn ép vé tàu, vé xe đối với khách.

## 8. Về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch

Hầu hết đơn vị, địa phương đều xây dựng và đang triển khai Kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu 2021 tại các huyện, thị xã, thành phố với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi. Tiêu biểu là các hoạt động trong đêm đón giao thừa và bắn pháo hoa vào tối 30 tháng Chạp năm Canh Tý như: *Chương trình nghệ thuật đón giao thừa và bắn pháo hoa mừng Xuân Tân Sửu 2021* tại khu vực cầu Thạch Bích, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi; *Chương trình văn nghệ đón giao thừa và bắn pháo hoa mừng Xuân Tân Sửu 2021* tại thị xã Đức Phổ; *Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Xuân Tân Sửu 2021* tại trung tâm các huyện Sơn Hà, Bình Sơn, Ba Tơ, Sơn Tịnh và Sơn Tây, từ 27/01 đến 16/02/2021 (từ 15 tháng Chạp năm Canh Tý đến mừng 5 tháng Giêng); *Hội thi Giọng hát hay huyện Mộ Đức*; *Liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Nghĩa Hành năm 2021*; *Chương trình nghệ thuật “Chắp cánh ước mơ” năm 2021* tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi...

Ngoài ra, các địa phương đang chuẩn bị hoàn tất các Hội chợ hoa Xuân Tân Sửu; các hoạt động điện ảnh, trưng bày, triển lãm. Các hoạt động thể thao, du lịch được tổ chức phong phú, đa dạng.

## 9. Về tình hình sản xuất, kinh doanh

Ngày 12/01/2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp - Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu để thăm hỏi, động viên, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và định hướng sắp tới của tỉnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Trong dịp Tết, các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp đã hỗ trợ nhiều suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại đơn vị. Nhiều doanh nghiệp bố trí xe đưa đón, hỗ trợ vé tàu xe cho công nhân ở xa về quê đón Tết. Công tác phân công trực Tết, phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, siêu thị, chợ, cửa hàng, kho hàng được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, góp phần bảo đảm an toàn trước và trong Tết.

Bên cạnh đó, do đặc thù của ngành, một số doanh nghiệp chủ lực, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu vẫn duy trì hoạt động trong những ngày Tết như: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất, Cảng dầu khí (PTSC), Cảng Gemadept, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, một số doanh nghiệp FDI tại Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi,... Các doanh nghiệp này đã có lịch phân công trực quản lý sản xuất và tổ chức cho cán bộ công nhân viên đón Tết, vui xuân tại đơn vị; đồng thời xây dựng phương án kiểm soát rủi ro dựa trên những đánh giá các mối nguy có thể xảy ra trong dịp Tết nhằm đảm bảo hoạt động vận hành ổn định của nhà máy, công ty trong dịp Tết Nguyên đán.



Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp phải sản xuất cầm chừng để giữ chân lao động, các hợp đồng kinh tế bị cắt, giảm; lượng hàng hóa tồn kho nhiều, tiêu thụ trong nước hạn chế; các khoản chi phí sản xuất tăng do gặp khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên vật liệu. Các đợt bão lũ cuối năm đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dẫn đến một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội không đạt so với kế hoạch đề ra.

Đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng: Tập trung đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tiền mặt cho khách hàng đến giao dịch tại các tổ chức tín dụng; đảm bảo các máy ATM/POS, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hoạt động thông suốt, ổn định và an toàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản, kho quỹ; tăng cường giám sát an ninh mạng và cung ứng kịp thời, đầy đủ các dịch vụ tài chính, thanh toán điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và nguồn vốn tín dụng tiêu dùng cho người dân trong dịp cuối năm và đầu năm mới Tân Sửu, góp phần hạn chế tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

## **8. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí**

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà theo quy định; các địa phương không chúc Tết cấp trên, nghiêm cấm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào mục đích cá nhân trong dịp Tết, lễ hội,..

## **9. Vấn đề đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội**

Chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo tỉnh tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Thường xuyên rà soát, nắm tình hình công dân Quảng Ngãi đang tụ tập khiếu kiện tại Hà Nội và tình hình, kết quả xử lý các vụ việc đông người, phức tạp trên địa bàn tỉnh, để chỉ đạo xử lý kịp thời khi phát sinh tình huống trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tổ chức tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển và các công trình dầu khí của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trước, trong và sau Tết Nguyên đán; phối hợp với các lực lượng đảm bảo an toàn tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn.

Mở 02 đợt cao điểm: <sup>(1)</sup>Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các sự kiện lớn của đất nước; <sup>(2)</sup>Cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Tân Sửu, các lễ hội Xuân 2021. Đã điều tra khám phá 61/69 vụ (89%), bắt, xử lý 281 đối tượng phạm tội hình sự; phát

hiện bắt giữ 103 vụ - 397 đối tượng đánh bạc; phát hiện 92 vụ - 105 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, 70 vụ - 77 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; phát hiện 52 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, bắt, xử lý 155 đối tượng.

Nổi bật là: Triệt phá 01 nhóm, 02 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; nhanh chóng điều tra, bắt giữ 01 nhóm - 04 đối tượng cướp tài sản tại huyện Mộ Đức; ngăn chặn kịp thời 11 nhóm thanh niên, 171 đối tượng sử dụng hung khí chuẩn bị đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; truy bắt nhóm 03 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật nhằm “đòi nợ” tại huyện Sơn Hà; trong vòng 16 giờ khẩn trương điều tra, đã truy bắt được đối tượng giết người trong vụ cha giết con ruột xảy ra huyện Tư Nghĩa; trong vòng 14 giờ khẩn trương điều tra, truy bắt 03 đối tượng trong vụ giết người xảy ra tại phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi; Công an xã Đức Lĩnh (huyện Mộ Đức) truy bắt 01 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tạm giữ 359,67 g ma túy đá và nhiều tang vật khác... Tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT, qua đó đã phát hiện 6.369 trường hợp vi phạm, xử lý hành chính 5.862 trường hợp với tổng số tiền gần 5,2 tỷ đồng.

Thực hiện chế độ trực, ứng trực, thông tin báo cáo trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thành lập, triển khai Tổ công tác đặc biệt phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT - TTATGT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021./.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Vụ III, Văn phòng TW Đảng tại Đà Nẵng (b/c);
- Bộ Tư lệnh và VP Bộ Tư lệnh Quân khu V (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: PCVP, các phòng, ban, CBTH;
- Lưu: VT, THbha31.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Võ Phiên**